

# **TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO**

## **MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC**

NGÀNH ĐÀO TẠO: Kế toán (Accounting)

Mã ngành: 7340301

(Ban hành kèm theo Quyết định số 592/QĐ-ĐHTTr ngày 19/6/2024

của Trường Đại học Tân Trào)

### **1. Mục tiêu đào tạo**

- *Mục tiêu chung:* Đào tạo cử nhân ngành Kế toán theo định hướng thực hành; có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, yêu nghề, có trách nhiệm với xã hội; có kiến thức tổng quan về kinh tế và kiến thức chuyên sâu về kế toán, quản lý, kinh doanh; thực hiện thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn; thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực kế toán – tài chính và phục vụ cộng đồng.

- *Mục tiêu cụ thể*

MT1: Có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt, yêu nghề, năng động.

MT2: Có kiến thức nền tảng về kinh tế, kinh doanh, khoa học tự nhiên – xã hội để phục vụ lĩnh vực chuyên môn.

MT3: Tích lũy kiến thức toàn diện để thực hiện công việc chuyên môn, trở thành doanh nhân, nhà quản lý trong các loại hình tổ chức, doanh nghiệp.

MT4: Có kỹ năng thực hành thành thạo các nghiệp vụ về kế toán, tài chính; có kỹ năng mềm phục vụ công việc chuyên môn và giải quyết các vấn đề thực tế trong công việc.

MT5: Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và tự học tập suốt đời, nâng cao trình độ, phát triển nghề nghiệp và phục vụ cộng đồng.

### **2. Chuẩn đầu ra ngành đào tạo**

Yêu cầu đạt được về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm của người học sau khi tốt nghiệp:

<b>Mã CĐR</b>	<b>Nội dung CĐR</b>
<b>Về kiến thức</b>	
CĐR 1	Vận dụng những kiến thức về lý luận chính trị, quốc phòng – an ninh, giáo dục thể chất trong hoạt động nghề nghiệp và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
CĐR 2	Áp dụng những kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn thuộc lĩnh vực kế toán trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
CĐR 3	Thực hiện tổ chức công tác kế toán dựa trên các nguyên tắc và quy định

	hiện hành.
CĐR 4	Vận dụng các kiến thức về pháp luật kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam, đạo đức và tôn chỉ nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc kế toán.
CĐR 5	Phân tích tình hình tài chính, kế toán để phục vụ ra quyết định của nhà quản trị.
<b>Về kỹ năng</b>	
Kỹ năng cứng	
CĐR 6	Thực hiện thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp để giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến hoạt động kế toán trong các đơn vị, tổ chức.
CĐR 7	Vận dụng kỹ năng tư duy, phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề trong việc nhận diện, phân loại, đo lường, ghi nhận, lập và phân tích báo cáo kế toán trong các đơn vị.
CĐR 8	Áp dụng các phương pháp nghiên cứu, tư duy, lập luận trong thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kế toán.
Kỹ năng mềm	
CĐR 9	Vận dụng tốt kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và dẫn dắt khởi nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn.
CĐR 10	Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (hoặc tương đương) và vận dụng được trong hoạt động chuyên môn; Đạt trình độ tin học Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc tương đương) và vận dụng được trong thực hành nghề nghiệp.
<b>Về mức độ tự chủ và trách nhiệm</b>	
CĐR 11	Tuân thủ pháp luật, trách nhiệm công dân, vì lợi ích cộng đồng; tôn trọng nguyên tắc, đạo đức nghề nghiệp.
CĐR 12	Làm việc độc lập, khoa học và hiệu quả khi tham gia các công việc trong lĩnh vực chuyên môn; có khả năng học tập suốt đời để đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của ngành kế toán trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp 4.0.

### **3. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp**

Sau khi tốt nghiệp Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán, người học có thể đảm nhận những vị trí công việc sau:

- Vị trí nhân viên kế toán: đảm nhiệm các công việc tại các bộ phận kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán nội bộ trong các loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức tài chính ngân hàng và phi ngân hàng....

- Nhân viên phân tích và tư vấn: Đảm nhiệm các công việc phân tích và tư vấn về kế toán, thuế, tài chính tại các công ty, doanh nghiệp và đặc biệt là các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán, thuế, đầu tư và tài chính;

- Tự khởi nghiệp kinh doanh cho bản thân hoặc thành lập doanh nghiệp và vận hành hoạt động doanh nghiệp.

#### **4. Khả năng phát triển và nâng cao trình độ của người học sau khi tốt nghiệp**

Sau khi tốt nghiệp trình độ đại học ngành Kế toán, người học có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và có khả năng tiếp tục học liên thông ở ngành gần hoặc ở bậc học cao hơn.